

สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)</p> <p>๑.๑ การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ และการส่งเสริมการเปิดพื้นที่นาร่องเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำกับดูแล บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งติดตามและประเมินผลสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานตามหลัก D-M-H-T-A (D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T: Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙ และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า - ออกสถานที่ทุกครั้ง) รวมถึงการปฏิบัติตามวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กำหนด โดยเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ในรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กำกับดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกัน</p>	<p>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง</p>

โรคโควิด - ๑๙ เพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จนสามารถตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ได้ และทำให้ระบบสาธารณสุขในพื้นที่สามารถรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ ได้ดีขึ้น

๔. สร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องกับมาตรการล๊อคดาวน์ ซึ่งมีเจตนาเพื่อลดการเคลื่อนย้ายลดการรวมกลุ่มของประชาชน และไม่ให้ประชาชนอยู่ใกล้ชิดกัน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการควบคู่กับการป้องกันตนเองและการได้รับวัคซีนโควิด - ๑๙ จึงจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๕. นำข้อมูลแผนที่ ภาพรวมที่ แสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ จังหวัด (ทั้งแผนที่ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในเชิงลึกของทุกพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่ และการพิจารณาเปิดพื้นที่ในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในลักษณะเดียวกับการดำเนินการของ Phuket Sandbox โดยขอให้ประเมินร่วมกับการได้รับวัคซีนโควิด - ๑๙ และการปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานตามหลัก D-M-H-T-T-A และ Universal Prevention ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการโดยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จากการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวขึ้น

๕. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึงการบริหารจัดการพื้นที่ภายในจังหวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

เนื่องจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพบว่าในบางจังหวัดมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เป็นจำนวนน้อย จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำชับและสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทำความเข้าใจและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการดำเนินการในเชิงรุกและมีความต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในจังหวัดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน

- อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำชับและสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ทำความเข้าใจและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่

	<p>พื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวได้</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. พิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>๒. กำชับให้ท้องถิ่นจังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนกันเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความต่อเนื่อง</p> <p>๒.๒ สํารวจสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เทศบาลนครระยอง - เทศบาลเมืองมาบตาพุด - เทศบาลเมืองบ้านฉาง
<p>๑.๒ การจัดการขยะติดเชื้อ</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>เนื่องจากมีขยะติดเชื้อที่มาจากขยะชุมชนเป็นจำนวนมาก และเกินศักยภาพในการกำจัดขยะดังกล่าวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ในขณะนี้จึงอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำขยะติดเชื้อไปกำจัดโดยวิธีการเผาในโรงงานอุตสาหกรรมได้ จึงขอให้จังหวัดขอความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. รณรงค์และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินการแปรสภาพให้ขยะติดเชื้อกลายเป็นขยะไม่ติดเชื้อ หากประชาชนไม่ได้ดำเนินการในส่วนดังกล่าวแต่แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการแปรสภาพให้กลายเป็นขยะไม่ติดเชื้อมีด้วยเพื่อจัดเตรียมนำไปทำลายให้ถูกวิธี</p> <p>๒. กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพไม่เกิดการนำขยะติดเชื้อทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป เพราะอาจจะทำให้ผู้ที่ดำรงชีพด้วยการเก็บของเก่าขายจากกองขยะมูลฝอยในพื้นที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อโควิด - ๑๙</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง แจ้งขอความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - เทศบาลนครระยอง - เทศบาลเมืองมาบตาพุด - เทศบาลเมืองบ้านฉาง
<p>๒. การป้องกันและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p>	

	<p>๑. ถอดบทเรียนการจัดการสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าได้มีการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างไร มีการดำเนินการจัดการอย่างไร รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการถอดบทเรียนดังกล่าว</p> <p>๒. ขุดลอกคูคลองและจัดเก็บวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก และใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัย โดยควรมีการบูรณาการเครื่องมือ/เครื่องจักร จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการรับมือสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>๓. เร่งรัดการเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลง ซึ่งครอบคลุมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ การจ่ายเงินเยียวยา ด้วยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย</p> <p>ประเด็นสำคัญของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นที่/หมู่บ้านที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง จึงขอให้สั่งการให้นายอำเภอตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ไขปรับปรุงพื้นที่/หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่/หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคว่ามีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในปริมาณเท่าใด และมีแหล่งน้ำต้นทางที่สามารถผันน้ำกักเก็บไว้ใช้ในพื้นที่</p>	<p>ระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง - นายอำเภอทุกอำเภอ
<p>๓. การบริหารจัดการปัญหาในระดับพื้นที่ กรณีร้องเรียนถนนชำรุดของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์</p>	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประสานงานกับหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดช่วยกันตรวจสอบและสำรวจถนนทุกเส้นทางในพื้นที่ หากพบว่าพื้นที่ใดชำรุดหรือไม่ปลอดภัยต่อประชาชนจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ</p> <p>๒. ประสานและขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยทหารในพื้นที่ เร่งรัดการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จโดยเร็วและต่อเนื่อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แขวงทางหลวงระยอง - แขวงทางหลวงชนบทระยอง - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - ตรวจสอบและสำรวจถนนทุกเส้นทางในพื้นที่ หากพบว่าพื้นที่ใดชำรุด ให้เร่งรัดการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จโดยเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจประสานและขอความร่วมมือหน่วยทหารในพื้นที่

	<p>๓. พิจารณาการจัดทำแผนงาน/โครงการ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ รวมถึงการขอขบอดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในพื้นที่ ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</u></p> <p>ขอให้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดลำดับ ความสำคัญในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาจากการใช้งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายนิพนธ์ บุญญามณี)</u></p> <p>ขอให้บูรณาการการปฏิบัติงานของจุดตรวจ/จุดสกัด สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และด้าน ความปลอดภัยทางถนนเข้าด้วยกัน และกำชับให้ดำเนินการ อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย ตามปฏิญญาสตอกโฮล์มที่มุ่งลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระยอง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระยอง กำกับดูแลให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดลำดับความสำคัญใน การดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยเน้นการใช้ งบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัด ระยอง</p>
--	---	--